

ĐỂ 100% HỘ DÂN NÔNG THÔN SỬ DỤNG NƯỚC SẠCH

KỶ 3: ĐỂ VỀ ĐÍCH ĐÚNG KẾ HOẠCH

(Tiếp theo và hết)

Xác định nhu cầu sử dụng nước sạch là nguyện vọng chính đáng, cũng là bảo vệ sức khỏe cho người dân, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Ngày 13/3/2018, Thường trực Tỉnh ủy đã ra thông báo, trong đó nội dung thực hiện chương trình nước sạch nông thôn được đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua đối với cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp.



Nước sạch góp phần bảo vệ sức khỏe cho học sinh Trường Mầm non Thụy Hà (Thái Thụy).

Xã Phúc Khánh (Hưng Hà) có gần 1.700 hộ dân. Những năm trước, nhân dân trong xã phải dùng nước mưa hoặc nước giếng khoan để sinh hoạt. Ông Phạm Văn Ảnh, thôn Khổng, xã Phúc Khánh chia sẻ: Ngày trước nước dùng không bảo đảm vệ sinh, đồ đạc bị hoen ỉ, ố vàng, sức khỏe bị ảnh hưởng. Từ khi địa phương có chủ trương ký hợp đồng với doanh nghiệp cung cấp nước sạch đến các hộ dân, nhân dân chúng tôi vui lắm. Tuy nhiên, ban đầu cũng có chút băn khoăn về chất lượng nước song khi được mắt thấy tai nghe, chúng tôi đã thấy được lợi ích của

việc dùng nước sạch nên bảo nhau đầu nối, sử dụng nước để bảo vệ đồ dùng cũng như sức khỏe của mọi người trong gia đình. Ông Bùi Trọng Đơ, Chủ tịch UBND xã Phúc Khánh cho biết thêm: Ngày đầu mới tuyên truyền bà con sử dụng nước sạch chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Song xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các đoàn thể đã tích cực vào cuộc. Do đó, nếu như đến cuối tháng 11/2017 tỷ lệ hộ dân đầu nối, sử dụng nước sạch trong xã mới đạt 30,76% thì đến tháng 2/2018 tỷ lệ hộ dân đầu nối, sử dụng nước sạch đã đạt 70,4%.

Cũng như xã Phúc Khánh, thời gian qua, nhân dân nhiều địa phương của huyện Hưng Hà đã hưởng ứng tích cực đầu nối, sử dụng nước sạch. Tuy nhiên, do nhà máy cung cấp nước sạch chậm tiến độ nên đến cuối tháng 11/2017, tại 17 xã phía Bắc và Đông Bắc huyện tỷ lệ đầu nối, sử dụng nước sạch mới đạt 4,3%. Còn tại 18 xã, thị trấn phía Nam và Tây Nam của huyện đạt tỷ lệ 62,32%. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt cùng sự vào cuộc tích cực của lãnh đạo huyện, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương, đến ngày 8/2/2018, tỷ lệ hộ

dân ở 18 xã, thị trấn phía Nam và Tây Nam huyện đầu nối, sử dụng nước sạch đã đạt 81,4%. Riêng 17 xã thuộc khu vực phía Bắc và Đông Bắc đạt 7,6%.

Để nâng cao chất lượng cuộc sống cho các hộ dân khu vực nông thôn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng chương trình nông thôn mới, những năm qua, huyện Vũ Thư đã thành lập ban chỉ đạo cấp huyện lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đảng ủy các xã, thị trấn ban hành nghị quyết chuyên đề, họp triển khai, giao chỉ tiêu thi đua tới các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức của địa phương. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đầu nối, sử dụng nước máy bằng nhiều hình thức như phát các tin, bài trên hệ thống thông tin đại chúng, tổ chức các hội nghị, tham quan thực tế nhà máy... Hiện Vũ Thư có 13 nhà máy nước của 5 công ty, cung cấp nước sạch cho 26 xã, thị trấn. Ngoài ra, còn một số nhà máy nước trên địa bàn thành phố Thái Bình cung cấp cho các xã giáp ranh thành phố. Ông Trần Văn Hưng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vũ Thư cho biết: Để thay đổi thói quen bao đời nay của người dân từ dùng nước giếng khoan sang dùng nước máy thì công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức nhân dân về tác dụng khi sử dụng nước sạch đối với sức khỏe được huyện Vũ Thư đặc biệt chú trọng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp nước có cơ chế giảm một phần chi phí lắp đặt; đẩy mạnh xã hội hóa, các ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương, chấp với ngân hàng chính

sách xã hội giúp hội viên tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi sử dụng nước sạch nông thôn... Nhờ đó, đến nay, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 95%, cao nhất tỉnh, trong đó nhiều xã phủ kín số hộ sử dụng nước sạch như Song Lãng, Minh Lăng, Minh Khai, thị trấn Vũ Thư, Vũ Vinh đạt tỷ lệ 100%.

Xác định công tác tuyên truyền, vận động là giải pháp quan trọng giúp tăng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch sinh hoạt, thời gian qua, tỉnh đã ban hành nhiều công văn, văn bản chỉ đạo, đôn đốc các cấp, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân sử dụng nước sạch. Ban Chỉ đạo việc triển khai thực hiện dự án đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn tỉnh đã thành lập tiểu ban tuyên truyền nước sạch nông thôn tỉnh với các thành viên là các sở, ngành chức năng, cơ quan báo chí của tỉnh. Sau khi được thành lập, tiểu ban đã xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, trong đó, chủ lực là Báo Thái Bình, Đài PTTH tỉnh. Thời gian qua, cả hai cơ quan báo chí của tỉnh đã tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách của tỉnh về chương trình nước sạch nông thôn, đặc biệt là tập trung vào tuyên truyền các giải pháp nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch. Trong tháng 9/2017, Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức phát động cuộc thi viết về sử dụng nước sạch nông thôn tỉnh nhằm tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân sử dụng nước sạch, góp phần nâng cao đời sống của người dân. Từ đó, góp phần nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch

Ông Nguyễn Đình Triệu, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quỳnh Phụ



Đến nay, toàn huyện Quỳnh Phụ có 57.717 hộ sử dụng nước máy, chiếm 75%, thấp so với trung bình các huyện. Để nâng cao tỷ lệ hộ dân đầu nối và sử dụng nước máy, thời gian tới huyện Quỳnh Phụ tập trung chỉ đạo các địa phương, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các giải pháp, công tác tuyên truyền; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức xã, các tổ chức hội đoàn thể, các thôn phụ trách tuyên truyền đến từng hộ gia đình, tránh chồng chéo. Tổ chức thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu đối với một số xã có tỷ lệ đầu nối thấp; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan không thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện.

Ông Nguyễn Hữu Mạnh, Chủ tịch UBND xã Minh Quang, huyện Vũ Thư



Khi thực hiện đề án cung cấp và sử dụng nước máy cho nhân dân, Đảng ủy, UBND xã Minh Quang tổ chức họp, bàn bạc, thảo luận kỹ trong Đảng, trong các tổ chức và tới nhân dân các thôn. Công khai quy hoạch, thiết kế, dự toán, kinh phí lắp đặt, cam kết số lượng và chất lượng. Phân ra từng đoạn đường và cử trưởng nhóm là cán bộ, đảng viên, các hội, đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động toàn nhóm chúng tay đóng góp. Xã hỗ trợ nhân dân xây dựng đường trục chính. Từ đường nhánh, đường dịch vụ và đường cấp vào nhà dân thì nhân dân đóng góp. Mọi thứ công khai minh bạch. Nhờ đó mà nhân dân nhất trí cao, đến nay 100% các hộ sử dụng nước máy.

Ông Hoàng Quốc Lập, Chủ tịch Hội Nước sạch tỉnh



Để góp phần hoàn thành mục tiêu 100% số hộ dân trên địa bàn tỉnh sử dụng nước sạch, thời gian tới, Hội Nước sạch tỉnh sẽ tiếp tục vận động các doanh nghiệp hội viên phối hợp với các cấp, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng nước sạch, thực hiện các giải pháp nhằm khuyến khích hộ dân tham gia đầu nối. Đồng thời, tập trung hoàn thiện hồ sơ để thực hiện các bước công khai của dự án theo chỉ đạo của tỉnh gồm: quy trình, công nghệ xử lý nước; quy trình quản lý chất lượng nước, kết quả chất lượng nước; quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống cấp nước và giá nước sạch sinh hoạt. Tổ chức tốt việc sản xuất an toàn, cung cấp nước ổn định bảo đảm về chất lượng, áp lực phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đạt 77,8%, vượt chỉ tiêu của tỉnh đề ra trong năm 2017.

Tuy nhiên, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành trong công tác tuyên truyền, vận động cần có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa từ các doanh nghiệp trong việc thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ hộ dân tham gia sử dụng nước sạch. Trong đó, cần áp dụng thực hiện các giải pháp khuyến khích người dân tham gia đầu nối như miễn, giảm chi phí lắp đặt đối với hộ nghèo, cận

ghèo, hộ gia đình chính sách, hộ neo đơn có hoàn cảnh khó khăn; chia khoản thu tiền đầu nối ban đầu ra làm nhiều đợt để giảm bớt áp lực kinh tế cho người dân... Các doanh nghiệp cần phối hợp tích cực, chặt chẽ hơn nữa với cấp chính quyền địa phương trong việc tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề về nước sạch, tham quan nhà máy để người dân nâng cao nhận thức về vai trò của nước sạch đối với đời sống, hiểu rõ quy trình xử lý nước sạch, từ đó giúp người dân

yên tâm khi sử dụng nước sạch.

Để bảo đảm chất lượng nước sạch, các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm ngặt các bước quy trình xử lý, tiến hành nội kiểm chất lượng nước hàng ngày và kiểm nghiệm chất lượng nước định kỳ công bố công khai tới người dân. Các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia của Bộ Y tế tại các công trình cấp.

NHÓM PHÓNG VIÊN

AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ

ĐÔNG HƯNG

Nhiều giải pháp đồng bộ giảm thiểu tai nạn giao thông

Tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, năm 2018, Ban An toàn giao thông (ATGT) huyện Đông Hưng tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để kiểm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân khi tham gia giao thông.

Để bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn, ngay từ đầu năm 2017 Ban ATGT huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT. Công an huyện, Phòng Văn hóa Thông tin huyện thường xuyên sử dụng xe ô tô có trang bị băng rôn, loa phóng thanh tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường về công tác bảo đảm trật tự ATGT, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang ATGT đường bộ. Tổ chức treo 10 băng rôn, 120 khẩu hiệu tuyên truyền tại các khu đông dân cư, nơi tập trung đông người, các tuyến đường giao thông. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện mở 34 lớp tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ cho 5.230 hội viên...

Ngoài tuyên truyền, Ban ATGT huyện còn chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện đã xử phạt hành chính 3.348 trường hợp số tiền gần 1,2 tỷ đồng; tạm giữ 192 phương tiện các loại, tước giấy phép lái xe 57 trường hợp.

Theo đánh giá của Ban ATGT huyện, công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2017 được các cấp, các ngành, các đơn vị, đoàn thể xã hội quan tâm phối hợp chỉ đạo, triển khai đồng bộ và



Lực lượng cảnh sát giao thông, Công an huyện Đông Hưng phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông Vận tải kiểm tra bên đò ngang trước mùa mưa bão.

quyết liệt. Trong năm, trên địa bàn huyện xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng, làm chết 7 người, bị thương 2 người. So với năm 2016, tai nạn giao thông tăng 1 vụ, tăng 2 người chết, giảm 9 người bị thương. Nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông là do người điều khiển mô tô, ô tô khi tham gia giao thông chạy quá tốc độ quy định, tránh vượt không quan sát, đi không đúng phần đường, uống rượu, bia trước khi tham gia giao thông...

Bên cạnh công tác bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, Ban ATGT huyện Đông Hưng còn tập trung chỉ đạo các địa phương tăng cường tuyên truyền Luật Giao

thông đường thủy nội địa tới các chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2/9, trước mùa mưa bão và trước dịp tết Nguyên đán, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện kiểm tra định kỳ các bến đò ngang đang hoạt động trên địa bàn. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện, đình chỉ 5 bến đò ngang vi phạm Luật Giao thông đường thủy nội địa. Năm 2017, trên địa bàn huyện xảy ra 1 vụ va chạm giao thông đường thủy, không có thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản khoảng 20 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Ban ATGT huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Mở đợt tuyên truyền liên tục về văn hóa giao thông, các quy định về đội mũ bảo hiểm bắt buộc khi điều khiển mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; tác hại của rượu, bia đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Bên cạnh việc bảo đảm trật tự ATGT trên các tuyến đường bộ, lực lượng chức năng sẽ tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự ATGT trên các tuyến đường thủy nội địa, góp phần nâng cao ý thức của các chủ phương tiện trong việc bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền để các hộ kinh doanh ven các tuyến đường không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để bày hàng hóa, đặt biển quảng cáo, bảo đảm hành lang giao thông đường bộ thông thoáng, an toàn.

PHẠM HƯNG

HƯNG HÀ

Tích cực phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân

Đến thời điểm này, gần 11.000ha lúa xuân của Hưng Hà sinh trưởng, phát triển tốt. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết với độ ẩm cao đã tạo điều kiện cho sâu bệnh phát sinh gây hại trên lúa xuân, đặc biệt là bệnh đạo ôn. Do đó, nông dân các địa phương huyện đang tích cực chủ động chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ sản xuất.



Nông dân Hưng Hà phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh hại lúa xuân.

Bà Nguyễn Thị Bé, xã Thống Nhất cho biết: Vụ xuân này gia đình gieo cấy 6 sào lúa, trong đó 60% là giống BC15, TBR-1. Những ngày qua, độ ẩm không khí cao đã làm cho bệnh đạo ôn phát sinh gây hại trên lúa. Được sự hướng dẫn của HTX, ngày 21/3 gia đình tôi đã phun thuốc toàn bộ diện tích để phòng, trừ sâu bệnh. Hiện nay, gia đình vẫn thường xuyên thăm đồng, theo dõi diễn biến sâu bệnh và có kế hoạch phun lần 2 cho sạch ruộng, trừ sâu bệnh hại lúa. Để phát hiện sớm và phòng, trừ sâu bệnh hại lúa, chúng tôi thường xuyên xuống cơ sở cùng nông dân kiểm tra đồng ruộng, đồng thời hướng dẫn nông dân

đang tiếp tục tổ chức phun phòng, trừ sâu bệnh lần 2 đối với những diện tích bị nặng. Ngoài ra, HTX cũng khuyến cáo nông dân theo dõi và phun phòng, trừ rầy, lùn sọc đen để bảo đảm cho lúa phát triển tốt.

Tại xã Dân Chủ, toàn bộ 241ha lúa xuân đang phát triển khá tốt. Tuy nhiên, những ngày qua địa phương cũng đã phát hiện rải rác bệnh đạo ôn trên lúa xuân. Mặc dù diện tích bị bệnh đạo ôn chưa nhiều, song địa phương không chủ quan, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nông dân chăm sóc, bảo vệ lúa. Ông Đinh Văn Sâm, Giám đốc DVNN xã Thống Nhất cho biết thêm: Vụ xuân 2018, địa phương gieo cấy 330ha lúa, trong đó 40% diện tích cấy các giống như BC15, TBR225, TBR-1. Hiện các diện tích này đều xuất hiện bệnh đạo ôn, trong đó nhiễm nặng khoảng 10%. Địa phương đã khuyến cáo, hướng dẫn nông dân phun phòng, trừ một số hộ dân

cách phun thuốc đạt hiệu quả cao.

Bà Trần Thị Tuyền, Quận Trưởng Quận Trống và Bảo vệ thực vật huyện cho biết: Hiện nay lúa xuân đang ở giai đoạn đẻ nhánh rộ, cuối đẻ nhánh, phân hóa đòng. Nhìn chung lúa sinh trưởng tốt và đòng đều. Trong những ngày vừa qua do ẩm độ không khí cao, tạo điều kiện thuận lợi để bệnh đạo ôn phát sinh và gây hại. Qua điều tra của Trạm, bệnh đạo ôn phát sinh nhanh trên các giống nhiễm như TBR225, BC15, nếp, Q5... Tỷ lệ bệnh từ 2 - 3%, nơi cao 10 - 15%, cục bộ từ 20 - 30% có nhiều vết bệnh cấp tính. Bệnh tập trung ở các xã như: Văn Lang, Kim Trung, Minh Tân, Tây Đô, Đông Đô, Thống Nhất, Dân Chủ, Hồng An... Trong đó đã có chòm, khóm bị lùn trên các giống nếp, BC15... Đến nay, toàn huyện có gần 400ha

biệt nhiệm đạo ôn, trong đó hình ảnh 5ha. Trước tình hình đó, huyện Hưng Hà đã chỉ đạo, hướng dẫn nông dân phun thuốc lần 1 phòng trừ 200ha. Ngoài ra, một số diện tích đã được phun phòng, trừ lần 2. Dự báo trong những ngày tới bệnh đạo ôn có nguy cơ tiếp tục phát sinh và gây hại trên diện rộng. Do đó, huyện Hưng Hà đã chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra đồng ruộng. Đối với những ruộng bị bệnh có xuất hiện vết mới phải tiến hành phun thuốc kịp thời. Chú ý là những ruộng bị bệnh cần giữ nước hợp lý, không để ruộng khô, không bón đạm đơn, không phun các chất kích thích sinh trưởng và phân bón qua lá. Những ruộng bị bệnh nặng đã phun thuốc, nông dân cần kiểm tra, nếu còn xuất hiện vết mới thì phun lại cách lần phun trước 5 - 7 ngày. Nếu sau phun 4 giờ gặp mưa thì phải phun lại. Nông dân nên sử dụng các loại thuốc đặc hiệu để phun phòng, trừ, pha thuốc nồng độ và liều lượng theo hướng dẫn trên bao bì. Trong thời điểm hiện nay chỉ dùng thuốc phòng, trừ bệnh đạo ôn, không dùng hỗn hợp với các loại thuốc bảo vệ thực vật khác.

NGỌC MÀI

Để hạn chế truyền bệnh lùn sọc đen, Trạm Trống và Bảo vệ thực vật huyện khuyến cáo nông dân tích cực kiểm tra đồng ruộng phát hiện thấy rầy lưng trắng cần phun trừ kịp thời. Thời gian phun, trừ rầy lưng trắng từ ngày 25/3 - 5/4/2018. Trong trường hợp kiểm tra đồng ruộng nếu phát hiện thấy các khóm lúa có biểu hiện thấp lùn, xoắn lá, rẻ ngắn thì tiến hành nhổ bỏ, tiêu hủy nhằm bảo vệ lúa xuân phát triển tốt, an toàn.